

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 25)

การเมือง

การเยือนละตินอเมริกาของประธานาธิบดีอิหร่าน

ฯพณฯ ระฮิชี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้เดินทางไปยังเวเนซุเอลา คิวบา และนิการากัว ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ในระหว่างการเดินทางไปเวเนซุเอลา นอกเหนือจากการพูดคุยร่วมกันระหว่างคณะผู้แทนระดับสูงและการเจรจาเป็นการส่วนตัวของประธานาธิบดีแล้ว เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือและบันทึกที่สำคัญ 19 ฉบับ

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในสาขาต่างๆ ที่ได้ลงนามร่วมกัน อาทิเช่น การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พลังงาน, การประกันภัย, การขนส่งทางเรือ, การศึกษาระดับอุดมศึกษา, การเกษตร, การแพทย์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นต้น

ประธานาธิบดีอิหร่านแสดงความหวังว่าปริมาณการค้าระหว่างอิหร่านและเวเนซุเอลาจะเพิ่มเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในก้าวแรก และ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในก้าวที่สอง

หลังจากสิ้นสุดการเดินทางเยือนเวเนซุเอลา ฯพณฯ ระฮิชี ได้เดินทางไปยังเมืองมานากัวเพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์กับนิการากัว

ระหว่างการเดินทางเยือนนิการากัวครั้งนี้ ฯพณฯ ระฮิชี ได้พบและพูดคุยกับ ฯพณฯ ดานีเอล ออร์เตกา ประธานาธิบดีนิการากัว และคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองประเทศได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือ 3 ฉบับ

การพบปะกับประธานสภาสมัชชาแห่งชาตินิการากัว และการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าบรรดาผู้แทนสภาดังกล่าว เป็นอีกส่วนหนึ่งของการเดินทางไปเยือนนิการากัวครั้งนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงน้ำมัน และกระทรวงกลาโหมของอิหร่านยังได้จัดการประชุมแยกต่างหากกับมวลมิตรของพวกเขาอีกด้วย

ทั้งนี้ จุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางเยือนละตินอเมริกาในครั้งนี้ของประธานาธิบดีอิหร่าน คือ คิวบา โดยประธานาธิบดีคิวบาให้ต้อนรับประธานาธิบดีอิหร่านอย่างเป็นทางการที่ท่าเทียบเรือการปฏิวัติในกรุงฮาวานา

พิธีลงนามเอกสารความร่วมมือทวิภาคี 6 ฉบับระหว่างอิหร่านและคิวบาได้ถูกจัดขึ้น โดยมีประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศร่วมพิธีด้วย เอกสารความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกัน อาทิเช่น ตุลาการ, การเมือง, ศุลกากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ประธานาธิบดีของอิหร่านและคิวบายังตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมสำหรับความร่วมมือด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาถึงศักยภาพความสามารถของอิหร่านในด้านนาโนเทคโนโลยีและศักยภาพความสามารถของคิวบาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

การแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตระหว่างอิหร่านและอียิปต์

ตามการรายงานของสื่อ อิหร่านและอียิปต์จะแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ได้มีการบรรลุข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมระหว่าง ฯพณฯ รัชอีซี ประธานาธิบดีอิหร่าน และ ฯพณฯ อัลซีซีซี ประธานาธิบดีอียิปต์ และมีแนวโน้มว่าการประชุมนี้จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้

อิหร่านและอียิปต์ยังได้ตกลงจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อสานสัมพันธ์และประสานงานด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้นำสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้สนับสนุนการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอียิปต์ และกล่าวว่า เตะหะรานยินดีที่อียิปต์จะทำการฟื้นฟูความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ถูกตัดขาดหลังจากชัยชนะของการปฏิวัติในอิหร่านในปี ค.ศ. 1979 เนื่องจากโคโรนาญาดาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี กษัตริย์แห่งอิหร่านที่ถูกขับไล่ลี้ภัย และการลงนามในข้อตกลงแคมป์เดวิดกับอิสราเอล ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและอียิปต์ยังคงอยู่ในระดับสำนักงานคุ้มครองผลประโยชน์

เศรษฐกิจ

อิหร่าน ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย

องค์การอาหารและการเกษตรโลกแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศในรายงานล่าสุดว่า อิหร่านเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นผู้ผลิตธัญพืชรายสำคัญ

ตามรายงานนี้ อิหร่านได้ส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมมากกว่า 1 ล้านตันในปี พ.ศ. 2565 กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ร้อยละ 13 ของนมและผลิตภัณฑ์นมของอิหร่านได้ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในปีดังกล่าว

การส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดของประเทศในทวีปเอเชียในปีที่แล้วมีจำนวนกว่า 9 ล้านตัน ที่ซึ่งอิหร่านมีส่วนแบ่งเป็นจำนวนมากในตัวเลขนี้ และร้อยละ 17 ของการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดในเอเชียในปีนี้เป็นส่วนแบ่งการส่งออกของอิหร่าน และอิหร่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย

อิหร่านยังเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก, เป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของเอเชีย และเป็นผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของเอเชีย

FAO คาดการณ์ว่า การผลิตธัญพืชของอิหร่านจะสูงถึง 19 ล้านตันในปี 2566 โดยข้าวสาลี, ข้าวและข้าวบาร์เลย์จะเป็นธัญพืชที่สำคัญที่สุด 3 ชนิดที่ผลิตในอิหร่านในปีนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอิหร่านมีการบริโภคข้าวสูง ประเทศนี้จึงนำเข้าข้าวมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี จากประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ปากีสถาน และไทย

เยอรมนีกลับมานำเข้าน้ำมันจากอิหร่านอีกครั้ง

แม้ว่าสหรัฐฯ จะมีบทลงโทษและคว่ำบาตรห้ามทำการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันกับอิหร่าน ภายหลังจากผ่านไป 5 ปี แต่เยอรมนีกลับมานำเข้าน้ำมันจากอิหร่านอีกครั้ง

จากการอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานสถิติในสหภาพยุโรป, ยูโรสแตท แสดงให้เห็นว่าเยอรมนีมีการรับมอบขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่จากอิหร่านในเดือนมีนาคม

การขนส่งที่เยอรมนีได้นำเข้าน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันจากอิหร่านมีจำนวนเกือบ 70,000 เมตริกตัน

เยอรมนีได้ระงับการนำเข้าน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันจากอิหร่านในปี 2561 หลังจากที่สหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และกำหนดมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของประเทศอิหร่านอีกครั้ง

ตัวเลขของ ยูโรสแตท แสดงให้เห็นว่า การนำเข้าน้ำมันทั้งหมดจากอิหร่านโดยประเทศในสหภาพยุโรป ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2566 นั้นสูงถึงเกือบ 67,000 ตัน โดยเยอรมนีและบัลแกเรียเป็นผู้ซื้อเพียงสองราย

ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการนำเข้าน้ำมันของสหภาพยุโรปจากอิหร่านนั้นสูงถึงกว่า 4,000 ล้านตันในปี 2565 ได้แก่ โรมาเนีย, โปแลนด์ และบัลแกเรีย เป็นผู้นำเข้าการขนส่งน้ำมันของอิหร่าน

ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศในสหภาพยุโรปลังเลที่จะปฏิบัติตามสหรัฐฯ มากขึ้นเรื่อยๆ และการคว่ำบาตรอิหร่านส่วนใหญ่เป็นเพราะวิกฤตในตลาดพลังงานระหว่างประเทศที่เป็นอยู่รุนแรงขึ้นจากสงครามในยูเครน

ข่าวสารอื่นๆ

ผู้ป่วยต่างชาติมากกว่า 1 ล้านคนได้รับการรักษาพยาบาลในอิหร่านเมื่อปีที่แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่าน ระบุว่า มีผู้ป่วยต่างชาติมากกว่า 1.2 ล้านคนที่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของอิหร่านเมื่อปีที่แล้ว

ฯพณฯ ไซนุลลาฮี กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากอัฟกานิสถาน, อิรัก, อาเซอร์ไบจาน, ปากีสถาน, ตุรกี และอินเดีย

รัฐมนตรีอิหร่านได้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศ โดยกล่าวว่า สาขาวิชาเนโรเวชวิทยาและสูติศาสตร์, ศัลยกรรมตา, กระจกและข้อ, ศัลยกรรมด้านความงาม, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ระบบทางเดินปัสสาวะ และมะเร็ง เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปเที่ยวอิหร่านมากที่สุด

ฯพณฯ ไซนุลลาฮี ยังกล่าวอีกว่า นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยอมรับว่าแพทย์ชาวอิหร่านมีทักษะสูงและมีความสามารถ

“ต้นทุนต่ำและคุณภาพสูงในการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นวิธีการรักษา, ความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์, การเข้าถึงที่ง่ายและสถานที่ท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหลักในหมู่นักท่องเที่ยวในการเลือกอิหร่านเพื่อรับการรักษาพยาบาล”

รัฐมนตรีอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านได้รับการจัดอันดับทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันตกในปีพ.ศ. 2565 “ซึ่งอิหร่านอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลกในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยทั้ง 40 แห่งของเราที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความเป็นสากลในการศึกษาทางการแพทย์” และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิหร่านมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านการผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการฝึกอบรมแพทย์และศัลยแพทย์ในศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

ความก้าวหน้าที่ได้เห็นได้ชัด นั่นคือเมื่อครั้งนักวิทยาศาสตร์ชาวอิหร่านพัฒนาวัคซีนจำนวนมากสำหรับ COVID-19 รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น เครื่องช่วยหายใจและชุดตรวจที่มีความแม่นยำสูงในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโรคท่ามกลางข้อจำกัดในการนำเข้าจากต่างประเทศ

นักวิจัยชาวอิหร่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสถาบันนักประดิษฐ์แห่งยุโรป

นักวิจัยชาวอิหร่านได้รับรางวัลเหรียญทองจากสถาบันนักประดิษฐ์แห่งยุโรป ในเทศกาล "Teknofest 2023" ที่จัดขึ้นในอิสตันบูล

ดร. สุคาเบะ คาวารอน ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับเหรียญรางวัลทางวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีจาก UNESCO ในความสำเร็จครั้งนี้ เธอยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากสถาบันนักประดิษฐ์แห่งยุโรป อีกด้วย

ชื่อโครงการวิจัยของเธอ คือ "เส้นใยนาโนที่มียาปฏิชีวนะและสารสกัดจากพืชต้านจุลชีพ สำหรับการรักษามดแผลติดเชื้อที่คือยาปฏิชีวนะ" ซึ่งเธอได้รับรางวัลชนะเลิศในเทศกาลนี้

เหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์เทควันโดหญิงอิหร่าน

นอฮิด กียอนีย์ นักเทควันโดหญิงชาวอิหร่านคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์เทควันโดหญิงอิหร่านในการแข่งขันระดับโลก

นอฮิด กียอนีย์ เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเทควันโดชิงแชมป์โลกที่สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเป็นเจ้าภาพ ในรุ่นน้ำหนัก 53 กิโลกรัม เอาชนะคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้, ฮังการี, โครเอเชีย และรัสเซีย

นักเทควันโดชาวอิหร่านรายนี้ พบกับตัวแทนจากจีนในรอบชิงชนะเลิศ และสร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างโดดเด่นด้วยชัยชนะ 2 รอบติดต่อกัน

คลังภาพทั้งหมดงามของอิหร่าน





เมืองโบราณแห่งชูช (Shush)

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh